



ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ อาคารห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร อาคารห้องน้ำข้างห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ชั้น ๒อาคารเรียนเดิม) รวมพื้นที่ ๑๙,๘๙๗.๗๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาจ้างรวม ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ราคาากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา จะต้องมีความสมบัติดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้แจ้งเวียนแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันออกประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
๕. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ต้องการจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๔๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคา และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

/กำหนดดูสถานที่.....

กำหนดดูสถานที่ ผู้เข้ายื่นข้อเสนอต้องเข้าดูสถานที่และรายละเอียดพื้นที่การทำความ
สะอาดของแต่ละอาคารด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐
- ๑๐.๓๐ น. ณ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดเปิดซองข้อเสนอ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมนู คีตีสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารข้อเสนอโดยนำหนังสือรับรองการจัดทะเบียนนิติบุคคลมาแสดง
ได้ที่หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agri.ac.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๙๔๔๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘



(รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช)

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์